



บันทึกข้อความ

กองคลัง (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
 เลขรับที่ ๑๒๗๗
 วันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๓
 เวลา ๑๓.๕๙ น.

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๑๓๕๕ ๑๓๕๘

ที่ กษ ๐๘๐๓.๐๕/ ๕๑/๓๗ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ข้อมความเข้าใจระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (Government Accounting Quality Assurance and Evaluation System : GAQA)

เรียน ผอ.กค.

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๘๑ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (Government Accounting Quality Assurance and Evaluation System : GAQA) ได้มีการจัดทำระบบการประเมินคุณภาพการบัญชีภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐผ่านระบบ และให้หน่วยงานของส่วนราชการสามารถส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินและด้านบัญชีบริหารผ่านระบบ GAQA ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด ดังนี้

๑. การรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน

๑.๑ ให้หน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สำหรับเรื่องที่ ๑ ถึงเรื่องที่ ๓ (แบบ สรก.๖๓-๑) และหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) ในบทที่ ๒ ภายในวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (ทุกหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการ)

๑.๒ ให้หน่วยงานต้นสังกัดระดับกรมติดตามและตรวจสอบเพื่อส่งรายงานและหลักฐานในภาพรวมของระดับกรม ภายในวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ (กองคลังดำเนินการ)

๒. การรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร

ให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบการประเมินผลและรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สำหรับเรื่องที่ ๔ (แบบ สรก.๖๓-๒) และหลักฐานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ GAQA ตามระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) ในบทที่ ๓ โดยส่งรายงานและหลักฐาน ภายในวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (กองคลังดำเนินการ)

กลุ่มบัญชี กองคลัง ขอให้หน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่าย (หน่วยงานส่วนภูมิภาค) จัดส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมหลักฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐในระบบ GAQA ตามคู่มือเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยกองคลังจะเป็นผู้ดำเนินการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ GAQA และแจ้งขอรับบัญชีผู้ใช้งาน (User Name) พร้อมขอรหัสผ่าน (Password) ของหน่วยงานภายใต้สังกัด เพื่อเข้าใช้งานในระบบ GAQA และจะแจ้งให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรแจ้งหน่วยงานส่วนภูมิภาคทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นางวราพร เจิมไทย)
 ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี



เอกสารแนบ
 คู่มือระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA)
 URL : fid101.1dd.go.th/qrcode/fid5/gaqa.pdf

- ทราบ
 - ฝ่ายบริหารทั่วไป (E-mail แจ้งหน่วยงาน
 ส่วนภูมิภาคทราบและถือปฏิบัติต่อไป)

(นางกัญญาภัค ทองจันทร์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

E-Mail แจ้ง
 24
 ๑๕/๑๑/๖๓

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ๑๔๓๓.๖๓๓

(นางกัญญาภัค ทองจันทร์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๓



ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๕๕๑

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (Government Accounting Quality Assurance and Evaluation System : GAQA)

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ ผู้บัญชาการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) จำนวน ๑ เล่ม

๒. คู่มือการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ
สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับกรม จำนวน ๑ เล่ม

ด้วยกรมบัญชีกลางได้มีการจัดทำระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐผ่านระบบ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้หน่วยงานสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชี เพื่อให้หน่วยงานสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดเคลื่อนทางบัญชีได้ทันเวลา ทำให้กรมบัญชีกลางได้ข้อมูลของหน่วยงานภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อช่วยให้มีการกำกับดูแลการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อข้อมูล และการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงาน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้หน่วยงานสามารถตรวจสอบการประเมินผล และรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐผ่านระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (Government Accounting Quality Assurance and Evaluation System : GAQA) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้หน่วยงานตรวจสอบการประเมินผลและส่งรายงานพร้อมหลักฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐในระบบ GAQA ดังนี้

๑. การรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน

ให้หน่วยงานดำเนินการส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับเรื่องที่ ๑ ถึงเรื่องที่ ๓ (แบบ สรก. ๖๓ - ๑) และหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) ในบทที่ ๒ ดังนี้

๑.๑ ให้...



กรมบัญชีกลาง

๑.๑ ให้หน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานและหลักฐานภายในวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๑.๒ ให้หน่วยงานต้นสังกัดระดับกรมติดตามและตรวจสอบเพื่อส่งรายงานและหลักฐานในภาพรวมของระดับกรมภายในวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒. การรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร

ให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบการประเมินผลและรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับเรื่องที่ ๔ (แบบ สรก. ๖๓ - ๒) และหลักฐานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ GAQA ตามระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) ในบทที่ ๓ โดยส่งรายงานและหลักฐานภายในวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

อนึ่ง การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ GAQA ในโอกาสแรก ให้หน่วยงานต้นสังกัดระดับกรมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้กำกับดูแลการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐระดับกรมลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ GAQA ภายในวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานระบบ GAQA ตามคู่มือการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับกรม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ใดๆก็ดี หน่วยงานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ GAQA ด้านบัญชีการเงิน ได้ที่กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๗-๑๐ และด้านบัญชีบริหาร ได้ที่กลุ่มงานมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๓-๑๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแนวทางดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th และ <https://gaqa.cgd.go.th>

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูมิศักดิ์ อริญาเกษมสุข)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองบัญชีภาครัฐ

กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๗ - ๑๐

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๑



กรมบัญชีกลาง